



ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ ๘๗

ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอนิคมน้ำอุ่น

ตามที่จังหวัดสกลนคร ได้แจ้งให้อำเภอดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๖ และให้จัดส่งแบบตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๖ ให้ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร นั้น

เนื่องจากกรรมการปกครองแจ้งว่าได้ตรวจสอบพบว่า มีผู้สมควรได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ที่ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นไม่ได้รับรองคุณสมบัติฯ ดังนั้น เพื่อให้การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๖ ให้แก่บุคลากรในสังกัดกรรมการปกครองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีข้อมูลประกอบการพิจารณากลับกรองที่รัดกุมยิ่งขึ้น จึงขอให้ที่ทำการปกครองอำเภอนิคมน้ำอุ่นแจ้งเหตุการณ์ไม่รับรองคุณสมบัติ และแจ้งให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีกรณีที่ไม่จัดทำแบบ คส. ๒ ดำเนินการแจ้งเหตุผลเป็นหนังสือ โดยให้รวบรวมสิ่งที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร ภายในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่าไม่ประสงค์เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย



# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๓๐๑.๑/ว ๕๓๖๒



<input checked="" type="radio"/>	ชค.	( )
<input type="radio"/>	ฝ.คม.	( )
<input type="radio"/>	กจ.	( )
<input type="radio"/>	นิติกร	( )

ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร	เลขที่	648
	วันที่	๑๕ ก.พ. ๒๕๖๖
	เวลา	

ถึง ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น จันทบุรี ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร เชียงราย เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช บุรีรัมย์ ปัตตานี พังงา พัทลุง พิจิตร เพชรบุรี แพร่ ภูเก็ต มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร สงขลา สุราษฎร์ธานี สุรินทร์ อุตรดิตถ์ และอุบลราชธานี

ตามที่กรมการปกครองได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๖ และจัดส่งให้ที่ทำการปกครองจังหวัดตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว นั้น

กรมการปกครองได้ตรวจสอบพบว่า มีผู้สมควรได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ที่ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นไม่ได้รับรองคุณสมบัติฯ ดังนั้น เพื่อให้การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๖ ให้แก่บุคลากรในสังกัดกรมการปกครองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีข้อมูลประกอบการพิจารณาการขึ้นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ที่ทำการปกครองจังหวัดที่ไม่รับรองคุณสมบัติแจ้งเหตุผลการไม่รับรองคุณสมบัติ และแจ้งให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีกรณีที่ไม่จัดทำแบบ คส. ๒ ดำเนินการแจ้งเหตุผลการขึ้นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ โดยให้รวบรวมส่งสำนักงานเลขาธิการกรมการปกครอง ภายในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่าไม่ประสงค์เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ เพื่อให้สำนักงานเลขาธิการกรมการปกครอง ดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ



สำนักงานเลขาธิการกรม  
กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก  
โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๒๖ ๒๘๑๐



Change For Good

สำนักงานเลขาธิการกรมการปกครอง

จังหวัดไม่รับรอง/ไม่ประสงค์ขอพระราชทานฯ

ที่	สังกัด	คำนำหน้า	ชื่อ	สกุล	ตำแหน่ง	ประเภท	ชั้นปีที่เสนอ ขอพระราชทาน ปี 2566
1	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	นาย	จักรกฤษณ์	ฝั่งชลจิตร	ผู้อำนวยการสูง	ข้าราชการ	ป.ช.
2	จังหวัดมหาสารคาม	นาย	ฉลอง	พิงโคสูง	ผู้อำนวยการสูง	ข้าราชการ	ป.ช.
3	จังหวัดมหาสารคาม	นาย	บริษัพพงศ์	ทอมี	ผู้อำนวยการสูง	ข้าราชการ	ป.ช.
4	จังหวัดอุดรธานี	นาย	สุรศักดิ์	วงศ์ตั้ง	ผู้อำนวยการสูง	ข้าราชการ	ป.ช.
5	จังหวัดมหาสารคาม	พันจัตวี	หวัช	พันธุ์ชิน	ผู้อำนวยการสูง	ข้าราชการ	ป.ม.
6	จังหวัดมหาสารคาม	พันจ่าโท	ทองแดง	ปิยะเก	ผู้อำนวยการสูง	ข้าราชการ	ป.ม.
7	จังหวัดมหาสารคาม	นาย	ศฎายุช	ไชยะลาด	ผู้อำนวยการสูง	ข้าราชการ	ป.ม.
8	จังหวัดภูเก็ต	นาย	ศิริพงษ์	หลิประสิทธิ์	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ	ข้าราชการ	ป.ม.
9	จังหวัดเชียงใหม่	นาย	ชัยณรงค์	วงศ์ใหญ่	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ	ข้าราชการ	ท.ช.
10	จังหวัดจันทบุรี	นาย	นพบุล	สุดเอียด	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ข้าราชการ	ท.ช.
11	จังหวัดมหาสารคาม	นาย	นิรุทธ์	สุวรรณบริสุทธิ์	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ข้าราชการ	ท.ช.
12	จังหวัดอุบลราชธานี	นาย	ประมินทร์	สารพันธ์	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ข้าราชการ	ท.ช.
13	จังหวัดภูเก็ต	นาย	วิสุทธิ	โรมินทร์	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ	ข้าราชการ	ท.ช.
14	จังหวัดมหาสารคาม	นาย	วิระชาติ	ตะโน	นิติกรชำนาญการ	ข้าราชการ	ท.ช.
15	จังหวัดมหาสารคาม	สิบตำรวจตรี	เสกสรร	แสงขาว	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ข้าราชการ	ท.ช.
16	จังหวัดมหาสารคาม	นาย	โสภณ	ราชพลแสน	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ข้าราชการ	ท.ช.
17	จังหวัดเชียงใหม่	นาย	อมรรัตน์	จารึกสมาน	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ข้าราชการ	ท.ช.
18	จังหวัดนครศรีธรรมราช	นาง	ทิพย์วัล	อาวุธเพชร	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ข้าราชการ	ท.ช.
19	จังหวัดมหาสารคาม	นางสาว	จิตวรรณ	ศรีสุพิงค์	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ข้าราชการ	ท.ช.
20	สำนักบริหารการทะเบียน	นาง	นวลจันทร์	จารุจันทร์	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ข้าราชการ	ท.ช.
21	จังหวัดมหาสารคาม	นางสาว	ปัทมภรณ์	เนื่องเม็ก	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	ข้าราชการ	ท.ช.
22	จังหวัดมหาสารคาม	นางสาว	พิรดาภรณ์	แสนวัง	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ข้าราชการ	ท.ช.
23	จังหวัดอุดรธานี	นางสาว	รัชณี	ศรีสมุดคำ	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ข้าราชการ	ท.ช.

ที่	สังกัด	คำนำหน้า	ชื่อ	สกุล	ตำแหน่ง	ประเภท	ชั้นตราที่เสนอ ขอพระราชทาน ปี 2566
24	จังหวัดขอนแก่น	นาย	ธนัท	สุขวัฒน์	เจ้าหน้าที่งานปกครองชำนาญการ	ข้าราชการ	ท.ม.
25	จังหวัดชลบุรี	นาย	พันธกิจัน	ดาวิสัย	เจ้าหน้าที่งานปกครองชำนาญการ	ข้าราชการ	ท.ม.
26	จังหวัดมหาสารคาม	นาย	วุฒิพงศ์	โง้วศิลปศาสตร์	เจ้าหน้าที่งานปกครองชำนาญการ	ข้าราชการ	ท.ม.
27	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	นาย	สุรวิษ	ชูบัว	เจ้าหน้าที่งานปกครองชำนาญการ	ข้าราชการ	ท.ม.
28	จังหวัดมหาสารคาม	นาย	เสรี	แจ่มศรี	เจ้าหน้าที่งานปกครองชำนาญการ	ข้าราชการ	ท.ม.
29	สำนักบริหารการทะเบียน	นาย	อนุชัย	คำชู	เจ้าหน้าที่งานปกครองชำนาญการ	ข้าราชการ	ท.ม.
30	จังหวัดแพร่	นางสาว	กุสุมา	ประภาวิชา	เจ้าหน้าที่งานปกครองชำนาญการ	ข้าราชการ	ท.ม.
31	จังหวัดอุดรธานี	นางสาว	นัญชนก	คำกิ่งพฤกษ์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	ข้าราชการ	ท.ม.
32	จังหวัดศรีสะเกษ	นาง	เบญจวรรณ	แสงผล	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	ข้าราชการ	ท.ม.
33	จังหวัดมหาสารคาม	นางสาว	พรณา	อุชาติเสมอ	เจ้าหน้าที่งานปกครองชำนาญการ	ข้าราชการ	ท.ม.
34	จังหวัดอุดรธานี	นางสาว	ศรีญา	ประสพแก้ว	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	ข้าราชการ	ท.ม.
35	จังหวัดปัตตานี	นางสาว	สุโรณี	แวตเอะ	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	ข้าราชการ	ท.ม.
36	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	นาย	กิตติโชค	ทองคลองไทร	เจ้าหน้าที่งานปกครองชำนาญการ	ข้าราชการ	ท.ช.
37	จังหวัดอุดรธานี	นาย	คณภัทร	กุดคล้าย	เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญการ	ข้าราชการ	ท.ช.
38	จังหวัดปัตตานี	นาย	ปริญญา	โมรศิศิลป์	เจ้าหน้าที่งานปกครองชำนาญการ	ข้าราชการ	ท.ช.
39	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	นางสาว	ญาชดา	สุขจิต	เจ้าหน้าที่งานปกครองชำนาญการ	ข้าราชการ	ท.ช.
40	จังหวัดอุบลราชธานี	นางสาว	คุณวี	ทองคำพงษ์	เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญการ	ข้าราชการ	ท.ช.
41	จังหวัดมหาสารคาม	นางสาว	นันทยา	โพธิสม	เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญการ	ข้าราชการ	ท.ช.
42	จังหวัดมหาสารคาม	นาง	พัชรี	สิงห์ชา	เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญการ	ข้าราชการ	ท.ช.
43	จังหวัดมหาสารคาม	นางสาว	รดา	ชนะบุญ	เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญการ	ข้าราชการ	ท.ช.
44	จังหวัดมหาสารคาม	นางสาว	วรรณภา	โชเหนือน	เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญการ	ข้าราชการ	ท.ช.
45	จังหวัดเพชรบุรี	นาย	ทนต์ย์	เจมิภานาคะวงศ์	เจ้าหน้าที่งานปกครองปฏิบัติการ	ข้าราชการ	ท.ม.

ที่	สังกัด	คำนำหน้า	ชื่อ	สกุล	ตำแหน่ง	ประเภท	ชั้นตราที่เสนอ ขอพระราชทาน จ 2566
46	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	นาย	ไพรัช	บุญฤทธิ์	เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ	ข้าราชการ	ต.ม.
47	จังหวัดขอนแก่น	นาย	เลอศักดิ์	เดือนพาศิน	เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ	ข้าราชการ	ต.ม.
48	จังหวัดมหาสารคาม	นาย	สัมพันธ์	ศรีจันทร์	เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ	ข้าราชการ	ต.ม.
49	จังหวัดนครพนม	จำเอก	สุรัชย์	ปราณี	นิติกรปฏิบัติการ	ข้าราชการ	ต.ม.
50	จังหวัดสกลนคร	นาย	แสนดี	ศรีมุกดา	เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ	ข้าราชการ	ต.ม.
51	จังหวัดมหาสารคาม	นาย	อภิศักดิ์	มะริโดปะนำ	เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ	ข้าราชการ	ต.ม.
52	จังหวัดจันทบุรี	นางสาว	กรณ	สนั่นไหว	เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ	ข้าราชการ	ต.ม.
53	จังหวัดเชียงราย	นางสาว	กิตติฉัตร	อะทะไชย	เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ	ข้าราชการ	ต.ม.
54	จังหวัดมหาสารคาม	นางสาว	ทักษิณ	ราชาไกร	เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ	ข้าราชการ	ต.ม.
55	จังหวัดอุดรธานี	นางสาว	วิยะดา	ตันยะ	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	ข้าราชการ	ต.ม.
56	จังหวัดขอนแก่น	นาง	ศิริภา	แสนแก้ว	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ	ข้าราชการ	ต.ม.
57	จังหวัดจันทบุรี	สิบเอก	ประณิธาน	อยู่เกษม	เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน	ข้าราชการ	จ.ม.
58	จังหวัดพังงา	นางสาว	กมลรัตน์	เวียงคำ	เจ้าหน้าที่ปกครอง	พนักงานราชการ	จ.ม.
59	จังหวัดเชียงราย	นาย	โกสินทร์	รูปกลม	เจ้าหน้าที่ปกครอง	พนักงานราชการ	บ.ม.
60	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	นาย	ณัฐพงษ์	คชสวัสดิ์	เจ้าหน้าที่ปกครอง	พนักงานราชการ	บ.ม.
61	จังหวัดมหาสารคาม	นาย	ณัฐพล	บุตรภักดี	เจ้าหน้าที่ปกครอง	พนักงานราชการ	บ.ม.
62	จังหวัดขอนแก่น	นาย	บุญธรรม	ภูน้ำเย็น	เจ้าหน้าที่ปกครอง	พนักงานราชการ	บ.ม.
63	จังหวัดจันทบุรี	นาย	ประทีป	ธิดอนันต์ปกรณ์	เจ้าหน้าที่ปกครอง	พนักงานราชการ	บ.ม.
64	จังหวัดมหาสารคาม	นาย	วิทยา	ชินรัตน์	เจ้าหน้าที่ปกครอง	พนักงานราชการ	บ.ม.
65	จังหวัดมหาสารคาม	นาย	ศุภกิจ	พลสุวรรณ	เจ้าหน้าที่ปกครอง	พนักงานราชการ	บ.ม.
66	จังหวัดพัทลุง	นาง	กชกร	ราชแป้น	เจ้าหน้าที่ปกครอง	พนักงานราชการ	บ.ม.
67	จังหวัดมหาสารคาม	นางสาว	จิตรลดา	เพ็ญขำนิ	เจ้าหน้าที่ธุรการ	พนักงานราชการ	บ.ม.
68	จังหวัดมหาสารคาม	นางสาว	จุฑามาส	ศรีเทียน	เจ้าหน้าที่ปกครอง	พนักงานราชการ	บ.ม.
69	จังหวัดพัทลุง	นางสาว	ณัฐวรรณ	วรกิจกมล	เจ้าหน้าที่ปกครอง	พนักงานราชการ	บ.ม.
70	จังหวัดขอนแก่น	นางสาว	ดวงสมร	ชาญชญ	เจ้าหน้าที่ปกครอง	พนักงานราชการ	บ.ม.
71	จังหวัดชลบุรี	นางสาว	ธนิยา	เชื่องษ์	เจ้าหน้าที่ปกครอง	พนักงานราชการ	บ.ม.

ที่	สังกัด	คำนำหน้า	ชื่อ	สกุล	ตำแหน่ง	ประเภท	ชั้นตราที่เสนอ ขอพระราชทาน ปี 2566
72	จังหวัดขอนแก่น	นางสาว	อัญรัตน์	นาคมัน	เจ้าหน้าที่ธุรการ	พนักงานราชการ	บ.ม.
73	จังหวัดอุดรธานี	นางสาว	นภาวิรินทร์	ปิ่นทอง	เจ้าหน้าที่ธุรการ	พนักงานราชการ	บ.ม.
74	จังหวัดมหาสารคาม	นางสาว	นาลยา	วุฒิพันธ์	เจ้าหน้าที่ปกครอง	พนักงานราชการ	บ.ม.
75	จังหวัดมหาสารคาม	นางสาว	ปวีรีดา	ศรีเสมอ	เจ้าหน้าที่ปกครอง	พนักงานราชการ	บ.ม.
76	จังหวัดอุดรธานี	นางสาว	ปริญธร	บังตา	เจ้าหน้าที่ปกครอง	พนักงานราชการ	บ.ม.
77	จังหวัดมหาสารคาม	นางสาว	พินดา	อ่อนรัฐ	เจ้าหน้าที่ปกครอง	พนักงานราชการ	บ.ม.
78	จังหวัดอุดรธานี	นางสาว	ภัครลัญชัย	โมรารักษ์	เจ้าหน้าที่ปกครอง	พนักงานราชการ	บ.ม.
79	จังหวัดขอนแก่น	นางสาว	ภัททิยา	หนองผือ	เจ้าหน้าที่ปกครอง	พนักงานราชการ	บ.ม.
80	จังหวัดพิจิตร	นางสาว	มณีนรัตน์	ใจเพชร	เจ้าหน้าที่ปกครอง	พนักงานราชการ	บ.ม.
81	จังหวัดมหาสารคาม	นางสาว	ยุภาภรณ์	ภาชี	เจ้าหน้าที่ปกครอง	พนักงานราชการ	บ.ม.
82	จังหวัดมหาสารคาม	นางสาว	วัชรภรณ์	ปะดิง	เจ้าหน้าที่ปกครอง	พนักงานราชการ	บ.ม.
83	จังหวัดเชียงใหม่	นาง	ศิริประภา	ตาหอม	เจ้าหน้าที่ปกครอง	พนักงานราชการ	บ.ม.
84	จังหวัดสุรินทร์	นางสาว	สมฤทัย	อินชัย	เจ้าหน้าที่ปกครอง	พนักงานราชการ	บ.ม.
85	จังหวัดมหาสารคาม	นางสาว	สุกัญญา	สมคิด	เจ้าหน้าที่ปกครอง	พนักงานราชการ	บ.ม.
86	จังหวัดชัยนาท	นางสาว	สุพร	จิตรดา	เจ้าหน้าที่ปกครอง	พนักงานราชการ	บ.ม.
87	จังหวัดสุรินทร์	นาง	สุรรัตน์	แสงมิล	เจ้าหน้าที่ปกครอง	พนักงานราชการ	บ.ม.
88	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	นางสาว	เสาวนีย์	เลิศไกรย์	เจ้าหน้าที่ปกครอง	พนักงานราชการ	บ.ม.
89	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	นางสาว	อรนิสา	จงสวัสดิ์	เจ้าหน้าที่ปกครอง	พนักงานราชการ	บ.ม.
90	สำนักบริหารการทะเบียน	นาย	จาวุฒินัน	คำไหว	เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน		ร.จ.พ.
91	จังหวัดร้อยเอ็ด	นาย	ชยุตวิ	นามวงศ์	เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน		ร.จ.พ.
92	สำนักกิจการความมั่นคงภายใน	นาย	ณัฐพงศ์	เกษมพิชัย	นักการข่าวชำนาญการ		ร.จ.พ.
93	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	นาย	นพพเดช	ชำนาญฤทธิ์	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ		ร.จ.พ.
94	สำนักบริหารการทะเบียน	นาย	ยงยุทธ	สวนทอง	ผู้อำนวยการสูง		ร.จ.พ.
95	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	นาย	สมชาย	สมวงศ์	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ		ร.จ.พ.
96	จังหวัดสงขลา	นาง	กานดา	พรหมรักษ์	เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน		ร.จ.พ.
97	สำนักบริหารการปกครองท้องถิ่น	นางสาว	ทิพย์มาศ	ธรรมพิณิจ	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ		ร.จ.พ.

ที่	สังกัด	ค่านำหน้า	ชื่อ	สกุล	ตำแหน่ง	ประเภท	ชั้นตราที่เสนอ ขอพระราชทาน ปี 2566
98	จังหวัดเชียงใหม่	นาง	อัญญ์วิริ	ชนะรัฐธีรนนท์	เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน		ร.จ.พ.
99	จังหวัดนครศรีธรรมราช	นาง	นงลักษณ์	มะลิแก้ว	เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญการ		ร.จ.พ.
100	สำนักบริหารการทะเบียน	นาง	นลินี	บุญรัตน์	เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน		ร.จ.พ.
101	สำนักบริหารการทะเบียน	นาง	นวลจันทร์	จารุฉันทร์	เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญการ		ร.จ.พ.
102	สำนักบริหารการทะเบียน	นางสาว	บุญเตรียม	คาถา	เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน		ร.จ.พ.
103	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	นาง	พัชรินทร์	สุปัติ	เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญการ		ร.จ.พ.
104	จังหวัดสุรินทร์	นางสาว	ยุวดี	สุวรรณมนตรี	เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน		ร.จ.พ.
105	สำนักบริหารการปกครองท้องถิ่น	นาง	วราภรณ์	สังวาลรัมย์	เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน		ร.จ.พ.
106	จังหวัดชุมพร	นาง	วัลพร	มุลินทร์	เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีชำนาญงาน		ร.จ.พ.
107	สำนักกิจการความมั่นคงภายใน	นางสาว	วิมลพัชร	นที	เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน		ร.จ.พ.
108	วิทยาลัยการปกครอง	นางสาว	ศุภาสินีย์	ทิพย์รัตน์	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ		ร.จ.พ.
109	จังหวัดสงขลา	นางสาว	สนทยา	ราชสิทธิ์	เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญการ		ร.จ.พ.
110	สำนักบริหารการทะเบียน	นางสาว	สา่งฟ้า	แต่มเต็ม	เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน		ร.จ.พ.
111	จังหวัดสงขลา	นาง	ศุมาลา	โสพิกุล	เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญการ		ร.จ.พ.
112	จังหวัดบุรีรัมย์	นางสาว	แสงสุรีย์	โพธิ์ศรีดี	เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน		ร.จ.พ.
113	สำนักบริหารการทะเบียน	นาง	อรุณรัตน์	โสมะบรรณ	เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน		ร.จ.พ.
114	จังหวัดร้อยเอ็ด	ร้อยตำรวจเอกหญิง	อรุณี	อินทรมณี	ผู้อำนวยการสูง		ร.จ.พ.



ที่ สน ๐๐๑๘.๑/๑ ๙๖๒๖

ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ

ด้วยกรมการปกครองแจ้งว่า ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติที่สามารถขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๖ ให้แก่บุคลากรในสังกัดกรมการปกครองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีข้อมูลประกอบการพิจารณากลับกรองที่รัดกุมยิ่งขึ้น จึงขอให้ที่ทำการปกครองอำเภอพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่บุคลากรในสังกัด ให้พิจารณาโดยรอบคอบว่าบุคคลนั้นมีความประพฤติดี มีความอดสาหะ ซื่อสัตย์สุจริต เอาใจใส่ต่อหน้าที่อย่างดียิ่ง เป็นผู้ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ว่าเป็นประโยชน์แก่ราชการหรือสาธารณชน จนถึงขนาดสมควรได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีและจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อันเป็นสถาบันหลักของชาติ มิใช่พิจารณาแต่เพียงตำแหน่งระดับชั้น หรือครบกำหนดระยะเวลาที่จะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้เท่านั้น พร้อมทั้งกำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ด้วยความละเอียด รอบคอบ และถูกต้อง ตามแนวทาง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของระเบียบว่าด้วยการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับระเบียบ และแนวทางในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ให้ประสานกับที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร

๒. ให้ตรวจสอบผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ว่าจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๒ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

๒.๑ เป็นผู้เคยมีพระบรมราชโองการหรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เว้นแต่ได้รับพระราชทานคืนในภายหลัง

๒.๒ เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

๒.๓ เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงและถูกตั้งกรรมการสอบสวนหรืออยู่ระหว่างพิจารณาโทษทางวินัย หรืออยู่ระหว่างอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัย

๒.๔ เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดทางอาญาและอยู่ระหว่างสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรืออยู่ระหว่างการดำเนินคดีอาญาในศาล หรือได้มีคำพิพากษาแล้วคดียังไม่ถึงที่สุด เว้นแต่พนักงานอัยการรับแก้ต่างคดีนั้น หรือเป็นความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว

๒.๕ เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดและอยู่ระหว่างการไต่สวนตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต หรืออยู่ระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริงตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

/๓. ให้ผู้ที่...

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”



๓. ให้ผู้ที่ได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์รับรองคุณสมบัติของตนเอง ตามแบบเสนอขอพระราชทานและรับรองคุณสมบัติบุคคลประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ... สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ (แบบ คส. ๒) โดยสแกนจากคิวอาร์โค้ดท้ายหนังสือ จากนั้นระบบจะส่งแบบ คส. ๒ เข้าอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ ให้พิมพ์แบบ คส.๒ จากอีเมลแล้วทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องว่างหน้าข้อความและลงลายมือชื่อ จำนวน ๑ ชุด การลงลายมือชื่อในแบบขอให้ใช้ปากกาน้ำเงิน (ห้ามสำเนาลายมือชื่อ) และเมื่อดำเนินการแล้วให้รวบรวมแบบ คส. ๒ ส่งให้ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร ภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

๔. เนื่องจากการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบว่าบุคคลนั้นประพฤติดี จึงขอให้ผู้บังคับบัญชาของบุคคลที่ได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ลงนามรับรองคุณสมบัติว่า ผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นผู้สมควรได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยให้รับรองตามลำดับชั้นการบังคับบัญชา ตามแบบตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๖ ส่งให้ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร ภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

๕. ขอให้ผู้มีอำนาจในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตรวจสอบและระบุรับรองในหนังสือเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ด้วยว่า บุคคลผู้มีรายชื่อนี้ได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกรายเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องมีความประพฤติดี มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ว่าเป็นประโยชน์แก่ราชการหรือสาธารณชน จงรักภักดีและมีทัศนคติที่ดีต่อพระมหากษัตริย์ ตามนัยหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๘/ว ๓๓๓๙ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย



กลุ่มงานปกครอง  
โทร. ๐ ๔๒๗๑ ๖๖๓๗

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

**แบบเสนอขอพระราชทานและรับรองคุณสมบัติบุคคล**  
**ประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๖**  
**สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน**  
**ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องถิ่น**

**คำชี้แจง** ระบุชื่อ ชื่อสกุล และแจ้งข้อมูลโดยทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องว่างหน้าข้อความ

๑. ข้าพเจ้า (ยศ/คำนำหน้าชื่อ) .....(ชื่อ).....(ชื่อสกุล).....

๑.๑ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ..... สังกัด .....

๑.๒ เป็นผู้มีความประพฤติอยู่ในเกณฑ์เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น .....

และมีความประสงค์ให้ดำเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังกล่าว

๒. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีความประพฤติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

๒.๑  เป็น  ไม่เป็น

ผู้อยู่ระหว่างถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง

๒.๒  เป็น  ไม่เป็น

ผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ซึ่งไม่ใช่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

๒.๓  เป็น  ไม่เป็น

ผู้ถูกกล่าวหากระทำความผิดทางอาญาและอยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรืออยู่ระหว่างการดำเนินคดีอาญาในศาล (โดยพนักงานอัยการไม่ได้รับแก้ต่างคดีนั้น หรือเป็นความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว)

๒.๔  เป็น  ไม่เป็น

ผู้อยู่ระหว่างถูกตรวจสอบหรือชี้มูลความผิดโดยองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

**ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นความจริงทุกประการ**

ลงชื่อ .....

(.....)

วันที่ .....

**หมายเหตุ** ๑. เพื่อเป็นข้อมูลให้หน่วยงานที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ใช้ประกอบการพิจารณารับรองคุณสมบัติบุคคลตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๘ ข้อ ๑๒ และข้อ ๑๘ ทั้งนี้ ให้เก็บรักษาที่หน่วยงานต้นสังกัด

๒. หน่วยงานอาจกำหนดให้ระบุคุณสมบัติอื่น ๆ ในข้อ ๑.๑ เพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร

แบบตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติ ผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๖

สังกัด ที่ทำการปกครองอำเภอ.....

		คุณสมบัติของผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๖๔											
ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	๑. เป็นผู้ มีสัญชาติ ไทย ตาม ข้อ ๑๒ (๑)	๒. เป็นผู้ ประพฤติ และปฏิบัติ งาน ราชการ หรือ ปฏิบัติงาน ที่เป็น ประโยชน์แก่ สาธารณชนด้วย ความอุตสาหะ ซื่อสัตย์ และเอาใจ ใส่ต่อหน้าที่อย่าง ดี ยิ่ง ตามข้อ ๑๒ (๒)	๓. เป็นผู้ ดำรง ตำแหน่ง ตาม หลักเกณฑ์ ที่กำหนดใน บัญชีท้าย ระเบียบฯ ตามข้อ ๑๒ (๓)	๔. เป็นผู้ไม่เคย มีพระราช โองการหรือ ทรงพระกรุณา โปรดเกล้า โปรด โปรต กระทบ่อม พระราชทาน พระบรมรา ชานุญาตให้ เรียกคืน เครื่องอิสริยา ภรณ์เว้นแต่ ได้รับ พระราชทานคืน ในภายหลัง ตามข้อ ๑๒ (๔)	๕. เป็นผู้ไม่เคย ต้องรับโทษ จำคุกโดยคำ พิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุก เว้นแต่ เป็นโทษสำหรับ ความผิดที่ได้ กระทำโดย ประมาท หรือ ความผิดลหุโทษ ตามข้อ ๑๒ (๕)	๖. เป็นผู้ที่ไม่อยู่ใน ระหว่างถูก กล่าวหา ตามข้อ ๑๒ (๖) (ก)	๗. เป็นผู้ที่ไม่อยู่ใน ระหว่างถูก กล่าวหา ตามข้อ ๑๒ (๖) (ข)	๘. เป็นผู้ที่ไม่อยู่ใน ระหว่างถูก กล่าวหา ตามข้อ ๑๒ (๖) (ค)	๙. ไม่เป็นผู้ ถูก ลงโทษทาง วินัย ตาม ข้อ ๑๘(๑)	๑๐. ไม่เป็นผู้ มีผลการ ประเมิน การ ปฏิบัติงาน ต่ำกว่า ระดับดี ห้า ปีซ้อนหลัง ตามข้อ ๑๘(๒)	หมายเหตุ
		ชั้นตราที่ เสนอขอ พระราชทาน ปี ๒๕๖๖											
๑													
๒													
...													

กรณีข้าราชการพลเรือน/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ/บุคลากรในสังกัดหน่วยงานผู้สมัครสมบัติเสนอขอฯ

๑. ผู้รับรองชั้นต้น

(.....)

นายอำเภอ.....

หมายเหตุ : ✓ = รับรองว่าถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไข , x = รับรองว่าไม่ถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไข